

Chuẩn Bị Cho Bài 10

TẠI GIA ĐÌNH

Chọn Những Việc Làm Tại Nhà

Cùng nhau tham dự thánh lễ

Trong đời sống của Kitô hữu, phụng vụ ngày Chúa nhật là trọng điểm mang lại sự hiệp nhất. Thánh lễ quy tụ gia đình đức tin lại với nhau, tương tự như hôn lễ và tang lễ là những dịp để gia đình và bạn hữu đoàn tụ. Thánh lễ nuôi dưỡng từng người và cộng đoàn trong hành trình tâm linh. Thánh lễ cho chúng ta lòng can đảm cần thiết để dẫn bước trong đức tin.



Trở về quá khứ

Quý vị hãy hỏi những vị lớn tuổi trong gia đình để biết ngày xưa, khi họ còn trẻ, Thánh lễ được cử hành như thế nào. Có phải Thánh lễ được cử hành bằng tiếng la-tinh không? Có phải mọi người phải ăn chay từ nửa đêm ngày thứ bảy không? Có phải các bà phải đội nón khi đi dự lễ không?

Những ngày đặc biệt

Để kỷ niệm những ngày đặc biệt trong đời của một thành viên trong gia đình, hãy sửa soạn và đặt một cái đĩa đặc biệt, gọi là "đĩa chúc mừng", và một chiếc ly, "loại goblet", vào chỗ ngồi thường ngày của người đó. Quý vị có thể mua sắm đĩa và ly mới hoặc dùng lại những vật dụng thừa tự (đảm bảo sẵn trong nhà từ đời nọ qua đời kia). Rót đầy nước nho vào ly. Chuyển tay ly nước nho để mỗi người nhấp rồi nói đôi lời, đại ý nêu lên sự quan trọng của người được chúc mừng với mình như thế nào.

Những phần của thánh lễ

Thánh lễ có hai phần: Phụng vụ Lời Chúa và Phụng vụ Thánh Thể. Phần sau gồm có: 1) Tiền Tụng, 2) Truyền phép, 3) Nghi thức rước lễ, 4) Nghi thức kết thúc. Hãy liên tưởng đến cách thức gia đình quý vị tiếp đãi khách. Trước hết là đón mừng khách. Tiếp nối là trao đổi vài ba câu chuyện. Rồi các món ăn và thức uống được dọn ra bàn, và sau cùng là tiễn khách. Quý vị có thấy những việc đó tương tự như các phần trong Thánh lễ không?





Những Việc Có Thể Làm...

Ngày Chúa Nhật

Xin quý vị luôn nhớ điều này: Ngay lúc này, Thánh lễ đang được cử hành ở nhiều nơi. Xin dành ra một khoảnh khắc để suy gẫm về vị thế của quý vị trong cộng đoàn Kitô hữu hoàn vũ.

Trong Tuần

Xin quý vị nhớ lại rằng truyền thống công giáo gắn bó quý vị với những người trong gia đình mình, đồng thời cũng gắn bó quý vị với những người khác trong đại gia đình công giáo hoàn vũ.

Thăm gia trang của chúng ta



www.blestarewe.com

Những Điều Nên Biết...

Di Sản Của Chúng Ta Qua Phụng Vụ

"Thánh lễ đỏ" là một phụng vụ đặc biệt, được cử hành vào mùa thu, nhằm ngày khai mạc mùa pháp lý, và các luật gia cùng các quan tòa đều đến tham dự. Người ta cho rằng Thánh lễ đỏ khởi đầu tại nước Pháp vào khoảng năm 1245 để tôn mừng Thánh I-ve-sơ, quan thầy các luật gia.

Vào thời kỳ đó, hết thảy các quốc gia đều theo đạo công giáo, nên tất cả các luật gia đều tham dự Thánh lễ đỏ. Linh mục cử

Những Tư Tưởng Nên Suy Nghĩ...

Giáo Huấn Luân Lý: Tất Cả Cùng Thuộc Về Một Đại Gia Đình

"Đây là mình Thầy, sẽ bị hiến tế vì anh em..."

Lc 22:19



Chúa Giêsu Kitô đã chết trên thập giá để chúng ta được sống vĩnh cửu.

Cuộc đời của Người được tiền định để làm gương mẫu cho cuộc đời của chúng ta. Vì vậy, như Chúa Kitô, chúng ta phải chia sẻ món quà tặng, là chính cuộc đời của chúng ta, với những người đang có nhu cầu. Chúng ta phải làm điều đó như thế nào? Chúng ta phải sẵn sàng có mặt bên cạnh những người cần chúng ta giúp đỡ với trí sáng, với thân thể khỏe mạnh, và với tinh thần cầu nguyện. Có rất nhiều cách để chúng ta sống đời phục vụ tha nhân. Là môn đệ Chúa Kitô, chúng ta có trách nhiệm phải tự nghĩ ra những cách để dùng trí tuệ, thể xác, và tinh thần mình như những phương tiện thánh thiện.

hành phụng vụ và các quan tòa đến tham dự đều mặc áo choàng đỏ.

Ngày nay, Thánh lễ đỏ vẫn còn được cử hành. Luật gia và quan tòa công giáo tập hợp lại để cầu xin Chúa giúp sức khi phải đưa ra những phán quyết có ảnh hưởng sâu xa đến đời sống con người. Vì giám mục hoặc linh mục chủ lễ mặc áo lễ màu đỏ khi dâng lễ, nên Thánh lễ này được gọi là Thánh Lễ Đỏ.